

วารสาร
TOLLWAY... Your Way
www.tollway.co.th

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

วารสารฉบับประจำเดือน ก.ค. - ก.ย. 60



ใช้บัตร
จ่ายค่าผ่านทาง**โทลล์เวย์**

1 บาท รับ 1 แด้ม

สะสม**แลกพรีเมียม 7-ELEVEN.**

*เติมเงินที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นก่อนใช้

Tollway Call Center 1233   

สมาชิก
7-Eleven Card

K-DEBIT 7 PURSE
7-ELEVEN
PURSE
VISA



ใช้บัตร
จ่ายค่าผ่านทางโทลล์เวย์

1 บาท
รับ
1 แด้ม

สะสมแลกพรีเมียม 7-ELEVEN.

*เติมเงินที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นก่อนใช้



เรื่องจากปก

Tollway...your way ขอแนะนำโปรโมชั่นสุดพิเศษ
เพียงผู้ใช้ทางฯ ใช้บัตร 7-Card (เซเว่นการ์ด)
จ่ายค่าผ่านทางของดอนเมืองโทลล์เวย์
รับแถมเพิ่มขึ้นในบัตรไปเลย 1 แด้ม ต่อค่าผ่านทาง 1 บาท
เริ่มรับแถมได้ตั้งแต่วันที่ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 นี้จะครับ

the
BEST
CHOICE

Tollway Call Center 1233

ทอล์กโชว์ พาชม

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ สร้างขึ้นในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี เป็นแหล่งรวบรวมประวัติศาสตร์และเป็นพิพิธภัณฑ์ทหารที่มีคุณค่า เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่บูรพมหากษัตริย์และวีระชนไทยผู้เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ



อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

Tollway เชื่อว่าหลายคนผ่านไปผ่านมามีบริเวณช่วงถนนพหลโยธินบรรจบกับถนนวิภาวดีจะเห็นอาคารรูปร่างแปลกตา และจะรู้จักในชื่ออนุสรณ์สถานฯ แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ทหารอีกแห่งหนึ่งที่มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย และอีกหลายคนยังไม่เคยไปสัมผัสกับสถานที่แห่งนี้ แล้วข้างในจะมีอะไรบ้างล่ะ ตามไปดูกันเลย



ส่วนแรกที่เราจะได้เจอเมื่อเข้ามา คือ ส่วนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ที่นำเอาอาวุธยุโธปกรณ์ต่างๆ ที่ปลดระวางแล้วมากมาย มาจัดแสดงให้เราได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียว



ส่วนที่สองเป็นส่วนพิพิธภัณฑ์ในอาคาร ซึ่งมีสิ่งที่น่าสนใจและน่าสัมผัสมากมาย เช่น พระบรมรูปมหาราช 9 พระองค์ ,ภาพสิ่งมงคล 8 ประการ , ดินสมรภูมิ, เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ต่างๆ , นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจอมทัพไทย เป็นต้น

หากมีเวลาว่าง Tollway อยากให้ทุกท่านลองเข้ามาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ อาจจะเป็นสถานที่อีกแห่งที่ทุกท่านประทับใจและเข้าใจในประวัติศาสตร์ของไทยมากขึ้น และที่สำคัญตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร เดินทางสะดวกอีกด้วยครับ



อนุสรณ์สถานแห่งชาตินี้ อยู่ในความรับผิดชอบของ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดให้เข้าชมได้ทุกวันเวลา 09.00-15.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยมีเจ้าหน้าที่นำชมและไม่เสียค่าเข้าชม สนใจติดต่อที่ 0 2533 8467 และ 0 2532 1021

การเดินทางไปอนุสรณ์สถานแห่งชาติ

ขอบคุณข้อมูลจาก www.tatviewsblog.wordpress.com



อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
● ใช้ทางลงอ่างูทกา (ขาออกเมือง) มุ่งหน้าไปทางสะพานใหม่ แล้วถอยรถออกมาสู่ถนนวิภาวดีรังสิต (ขาเข้าเมือง)



สนามกีฬากองทัพอากาศ (ยุเป่เคมี)

โทลล์เวย์
อาสา



**Corporate
Social
Responsibility**

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด(มหาชน) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนและการศึกษาไทยเป็นอย่างมาก โดยหวังว่าการศึกษาที่ดี จะส่งผลให้ประชาชนสังคมและประเทศเกิดการพัฒนามีประสิทธิภาพ บริษัทฯจึงได้หันมาสนับสนุนต่อโครงการ "ให้ใจ ห่วงใยสังคม" ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 ภายใต้การดำเนินโครงการเพื่อสังคม 1 ใน 5 ด้านของบริษัท นั่นคือ Tollway Smart Way การยกระดับการศึกษา



ให้ใจ ห่วงใยสังคม ปีที่ 10



นายธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "CSR ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจยุคใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน สังคมไทยมีความแตกต่างกันมาก สำหรับโครงการ "ให้ใจ ห่วงใยสังคม" บริษัทฯได้ดำเนินการ มาอย่างต่อเนื่องตลอดทุกปี โดยมุ่งเน้นการสร้างรากฐานทางการศึกษาให้กับนักเรียนและโรงเรียนที่ขาดแคลนอันเป็นการยกระดับโอกาสการศึกษาของเยาวชนต่อไป"



TOLLWAY



Smart Way



โทลล์เวย์...ยกระดับโอกาสการศึกษา



ซึ่งในปีนี้อเอง นายชัยภัฏ เตมีบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัททางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ตัวแทนผู้บริหารนำทีมพนักงานจิตอาสา ดอนเมืองโทลล์เวย์ ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนธัญญะผล จ.ปทุมธานี ทำภารกิจปรับปรุง ทาสี และตกแต่งห้องสมุด พร้อมทั้งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด ไว้ให้ นื่อง ๆ ใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้นอกเหนือจากตำราในหนังสือเรียน นอกจากนี้เหล่า พนักงานจิตอาสาโทลล์เวย์ ยังได้ช่วยกันตีเส้นทางม้าลายใหม่ บริเวณหน้าทางเข้า โรงเรียน ท่ามกลางแดดที่ร้อนระอุโดยไม่มีใครบ่นว่าเหนื่อยเลยสักคนทั้งหมดนี้ก็ เพื่อให้ห้อง ๆ คุณครูและผู้ปกครองได้ข้ามถนนกันอย่างปลอดภัย



พนักงานจิตอาสาโทลล์เวย์ ช่วยกันตีเส้นทางม้าลายใหม่



ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์

ปรับปรุงห้องสมุด



ด้านนางสาวชุตินันท์ พัวนะคุณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญญะผล จ.ปทุมธานี ได้กล่าวกับทีมงานว่า “วันนี้โรงเรียนธัญญะผล ได้รับความอนุเคราะห์และความเมตตาจากดอนเมืองโทลล์เวย์ ที่มามอบเครื่องคอมพิวเตอร์และปรับปรุงห้องสมุด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้กับทางโรงเรียนและขอขอบพระคุณทางคณะท่านผู้บริหารและทีมงาน ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษา ซึ่งเด็กเหล่านี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ก็ต้องอาศัยการศึกษาที่มีคุณภาพและการศึกษาที่มีคุณภาพก็ต้องอาศัยการจัดการเรียนการสอน และการบริหารหรือการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพพอเด็ก ๆ ได้รับสิ่งเหล่านี้จะทำให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ นับจากวันนี้ไปเด็ก ๆ โรงเรียนธัญญะผลจะมีคอมพิวเตอร์เรียน เด็ก ๆ จะได้เป็นผู้ที่รู้จักแสวงหาความรู้ และค้นคว้าได้ด้วยตัวเอง เป็นผู้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ จะทำให้เขาอยู่รอดปลอดภัยในสังคมปัจจุบัน ขอขอบคุณดอนเมืองโทลล์เวย์อีกครั้งค่ะ”

● กิจกรรมสุกพิเศษ

Tollway Rally Thank you User



เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรมขอบคุณผู้ใช้ทาง ภายใต้โครงการ Tollway Rally Thank You User 2017 แรลลี่สุกพิเศษ ตามรอยพ่อ โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับผู้ใช้ทางฯ ที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการทางยกระดับดอนเมืองด้วยดีเสมอมา ซึ่งในปีนี้นายชัยภัฏ เตมียบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ ดอนเมืองโทลล์เวย์ พร้อมทีมงานได้พาผู้ใช้ทางฯ กว่าร้อยชีวิตเดินทางท่องเที่ยวทางรถยนต์แบบครอบครัว มุ่งหน้าสู่โรงแรมเอวาซอน หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งระหว่างทางนั้นจะมีการแข่งขันเก็บRC ตามฐานต่าง ๆ ที่กำหนดไว้โดยกิจกรรม Tollway Rally Thank You User 2017 แรลลี่สุกพิเศษ ตามรอยพ่อ เริ่มต้นกันที่จุดปล่อยตัวด้านหน้าบริษัทฯ ก่อนที่จะมุ่งหน้าสู่หัวหิน ผ่านทางยกระดับโทลล์เวย์ โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญอยู่ที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดเพชรบุรี โดยโครงการแหลมผักเบี้ยนี้เป็นโครงการจัดตั้งขึ้นเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอย น้ำเสียและการรักษาสภาพป่าชายเลนด้วยวิถีทางธรรมชาติซึ่งเป็นหนึ่งในหลายพันโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงดำริขึ้นแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาอย่างแท้จริงเพราะทุกโครงการที่พระองค์ทรงดำริขึ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเกษตร สิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ หรือแม้แต่ด้านวิศวกรรมก็เพื่อประโยชน์ของปวงชนชาวไทยทั้งสิ้น หลังจากสนุกสานกับการแข่งขันแรลลี่แล้ว เหล่าทีมงานก็ได้พาผู้เข้าร่วมกิจกรรมมุ่งหน้าไปยังโรงแรมเอวาซอน หัวหิน ซึ่งเป็นที่พักสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ โดยนายชัยภัฏ เตมียบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ ดอนเมืองโทลล์เวย์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ กล่าวเปิดงานต้อนรับผู้ร่วมทริปอย่างเป็นทางการ ภายในงานยังมีเกมสนุก ๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมายมอบให้กับผู้ร่วมกิจกรรมและผู้ชนะการแข่งขัน



แรลลี่ในครั้งนี้และปิดท้ายค่ำคืนแสนสนุกนี้ ด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดชิลล์จากนักร้องสาวเสียงคุณภาพอย่าง “ลูล่า” ที่ได้มาขับกล่อมบทเพลงสุดไพเราะ สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับทุกคน เรียกได้ว่างานนี้แสนจะคุ้มทั้งได้รับความรู้ดี ๆ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้เที่ยวพักผ่อนริมทะเล รับฟังบทเพลงเพราะ ๆ ทำให้ทุกท่านที่ร่วมกิจกรรม Tollway Rally Thank you User แรลลี่สุกพิเศษตามรอยพ่อเดินทางกลับบ้านพร้อมความประทับใจกันเลยทีเดียว



ชีวิตดี เพราะคำสอนพ่อ

Father's say Better way

โครงการ CSR Tollway Contest 2017 การประกวดคลิปวิดีโอออนไลน์ครั้งที่ 2 ที่ทางยกระดับดอนเมือง ร่วมกับ บมจ.อสมท เปิดโอกาสให้ให้นิสิตนักศึกษาที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ "ชีวิตดี เพราะคำสอนพ่อ" น้อมนำพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาผลิตเป็นคลิปวิดีโออย่างสร้างสรรค์ งานนี้ก็ได้โปรดิวเซอร์และผู้กำกับคนดังรวม Roadshow ตามมหาวิทยาลัยชื่อดัง 9 แห่ง นำโดย พี่ต๋อ ภัทธพร สังข์พวงทอง, พี่เอส คมกฤษ ตรีวิมล, พี่บอล วิทยา ทองอยู่ยง, พี่ฉิก สกล เตียเจริญ ที่มาเล่าประสบการณ์แนะนำข้อคิด รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ สามารถติดตามเรื่องราวเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊คแฟนเพจ CSR tollway Contest และ www.tollway.co.th นะครับ



TOLLWAY

ทางยกระดับดอนเมือง



ภาพบรรยากาศ Roadshow ตามมหาวิทยาลัยทั้ง 9 แห่ง



**โกลด์เวย์รับรางวัลสถานประกอบ
กิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความ
ปลอดภัย**

คุณจรินทร์ญา โกงเหลง ผู้จัดการส่วนความปลอดภัยฯ (คนซ้าย) เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2560 ระดับจังหวัด (ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 4) จาก คุณอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



**มอบชุดตรวจสารเสพติด
เบื้องต้นฟรี**

คุณอัจฉรา เจริญพร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด(มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบชุดตรวจสารเสพติดเบื้องต้นฟรี ให้กับนางทวนทอง เขตนารี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 นครราชสีมา

กิจกรรมขอบคุณผู้ใช้งานฯ

รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูองค์กร



คุณอัจฉรา เจริญพร(คนซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด(มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทฯ ขึ้นรับมอบเกียรติบัตรเชิดชูองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ทางสังคม ด้านการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ จากหม่อมหลวงปุ่นทริก สมิติ(คนขวา) ปลัดกระทรวงแรงงาน ในงาน Good Society Expo ภายใต้โครงการ "มิติใหม่ สร้างอาชีพคนพิการ" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์



เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ดอนเมืองโกลด์เวย์ได้จัดกิจกรรมขอบคุณผู้ใช้งานฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมอบผลิตภัณฑ์ยาสีฟันจาก KOLBADENT พร้อมกับวารสาร เพื่อแทนคำขอบคุณที่ไว้วางใจและเชื่อมั่นในการให้บริการของดอนเมืองโกลด์เวย์ด้วยดีเสมอมา จัดขึ้น ณ ด่านดินแดง 1



Tollway Call Center **12333**

สอบถามข้อมูล • แจ้งปัญหา • เหตุฉุกเฉิน

การให้บริการ

1. ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
2. ให้บริการสอบถามข้อมูลแก่ผู้ใช้ทางยกระดับ ดอนเมือง ทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจราจร
3. รับแจ้งเหตุฉุกเฉินและอุบัติเหตุบนทางยกระดับ ดอนเมือง
4. อำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้ทางยกระดับดอนเมือง
5. รับแจ้งปัญหา ร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และพร้อมดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนบนทางยกระดับดอนเมือง



บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)